



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. สก๊อปหน้า1: เกษตรไทยหลังสู้ฟ้ารัสเซียยูเครนยึดเยื่อ	ไทยรัฐ
2. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: โชนนิงสร้างกำไรเพิ่ม	ไทยรัฐ
3. สก๊อปพิเศษ: ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม เกษตรฯนำผ้าไหมคุณภาพมาให้...	ไทยโพสต์
4. กษ.ตั้งเป้าพื้นผลผลิตกุ้งทะเล4แสนตัน	เดลินิวส์
5. ปลัดเกษตรฯร่วมงานประมงน้อมเกล้าฯ	แนวหน้า
6. เกษตรฯขยายตลาดญี่ปุ่นพัฒนาสินค้าเพิ่มส่งออกแสนล้าน	แนวหน้า
7. จัดงานสี่ธรรมพรณไม้	เดลินิวส์
8. ใช้บัญชีวางรากฐาน พัฒนาอาชีพเกษตรกร	เดลินิวส์
9. กรมชลฯลุยขุดลอกกำจัดวัชพืชในคลองรับมือช่วงน้ำหลากในพื้นที่บางสะพาน	แนวหน้า
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: ชีพจรโลกธุรกิจ: ธ.ก.ส.ชวนซื้อผลไม้เหนือ	แนวหน้า
12. ชูแปลงใหญ่ผึ้งวังธงเน้นคุณภาพแปรรูปเพิ่มมูลค่า	แนวหน้า

สก๊อป หน้า 1

เกษตรไทยหลังสู้ฟ้า
รัสเซียยูเครนยึดเยื้อ



ดัชนีราคา“ไข่”ตามประสาชาวบ้าน
ทั่วไปสะท้อนได้ ★ มีต่อหน้า 5

สก๊อป หน้า 1

ตรงหัวใจถึงภาวะเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงเพราะถือเป็นอาหาร
มือประหยัดติดกันครัวแทบจะทุกหลังคาเรือน ไม่แพ้ะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ถ้าไข่ยิ่งแพง...ยิ่งขึ้น บรรดาอาหารการกินต่างๆก็มักจะขึ้นตาม
เป็นเหมือนเงาตามตัว ยิ่งบวกกับผลกระทบจากยวดยึดเยื้อจากสงคราม
ความขัดแย้ง “รัสเซีย-ยูเครน” แล้วยังส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
“ไข่” เป็นหนึ่งในสินค้าเกษตร ในแง่การผลิตช่วงเวลาที่ผ่านมา
“ไข่ไก่” ...ถือได้ว่าเกษตรกรมีการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดร.พัศนีศ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) บอกว่า ไข่ไก่อยู่ในสาขาปศุสัตว์ ซึ่งในภาพรวมทั้งหมดแล้วมี
อัตราหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.2 โดย “ไก่เนื้อ” มีการขยายการผลิตเพื่อ
รองรับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

ในภาพใหญ่เนื่องจากเกษตรกรยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ซึ่งระบาดตั้งแต่ปีที่ผ่านมาประกอบ
กับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เกษตรกรลดปริมาณการผลิตลง
อย่างไรก็ตามความต้องการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่มีอย่างต่อเนื่อง
และการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐานอย่างเข้มงวด ทำให้ผลผลิตหลาย
ชนิดเพิ่มขึ้น

นับรวมไปถึง “นํ้านมดิบ” เนื่องจากเกษตรกรดูแลเอาใจใส่สุขภาพ
ของแม่โคเป็นอย่างดีและแม่โคมีอัตราการให้นํ้านมเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการ
ใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการฟาร์มและควบคุมโรคระบาด
อีกสาขาที่หดตัวคือ “สาขาประมง” หดตัวร้อยละ 2.7
ดร.พัศนีศ สะท้อนว่า สัตว์น้ำที่นำขึ้นทำเทียบเรือลดลง เนื่องจาก

ความท้าทายสำคัญคือ “ต้นทุนการผลิต”
ที่สูงขึ้นจากราคาปัจจัยการผลิตที่ยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ทั้งราคานํ้ามัน ปุ๋ยเคมี สารกำจัดศัตรู
พืช และอาหารสัตว์ รวมถึงสถานการณ์ความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ
ทำให้หลายประเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
และอาจส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว



เกษตรไทยหลังสู้ฟ้า รัสเซียยูเครนยึดเยื้อ

มีมรสุมเข้ามาอย่างต่อเนื่องชาวประมงจึงจับสัตว์น้ำได้ลดลง ประกอบกับ
ราคานํ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ชาวประมงลดการนำเรือออกไปจับ
สัตว์น้ำ ขณะที่กุ้งทะเลเพาะเลี้ยงมีปริมาณผลผลิตลดลง เนื่องจากในช่วง
ที่ผ่านมาพบการระบาดของโรคขี้ขาว ไวรัสตัวแดงดวงขาว ไวรัสหัวเหลือง
ในกุ้งขาวแวนนาไม เกษตรกรจึงลดเวลาในการเลี้ยง ทำให้ได้กุ้งที่มีขนาด
เล็กลง

อย่างไรก็ตาม “ปลาชนิด” และ “ปลาดุก” มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเลี้ยงจากปริมาณน้ำฝนที่มีมากกว่าปีที่ผ่านมา
และเกษตรกรมีการอนุบาลลูกปลาให้ได้ขนาดและแข็งแรงก่อนปล่อย
ลงบ่อเลี้ยง ทำให้มีอัตราการรอดสูงขึ้น

ดอกข้าภพรวมผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรใน
ไตรมาส 2 ของปี 2565 (เดือนเมษายน-มิถุนายน) เปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2564 พบว่าขยายตัวร้อยละ 5.7

ซึ่งเป็นการเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากไตรมาสแรกที่ขยายตัวร้อยละ
4.1 โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยมากขึ้น ปริมาณ
น้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติมีเพียงพอ ประกอบกับราคา
สินค้าเกษตรหลายชนิดอยู่ในเกณฑ์ดีทำให้ “เกษตรกร” ขยายการเพาะ
ปลูกมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมจากการดำเนินนโยบายและมาตรการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด การขยายช่องทางทางการตลาด รวมถึงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี เพื่อลดภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยสาขาพืชมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากปริมาณน้ำที่มีเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของพืช และสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการออกดอกติดผล ทำให้ผลผลิตพืชสำคัญทั้ง...ข้าวนาปรัง ข้าว โทดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ลำไยทุเรียน มังคุด และเงาะเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะ “ข้าวนาปรัง” และ “ผลไม้ภาคตะวันออก” ซึ่งเป็นผลผลิตหลักในไตรมาสนี้ จันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) บอกว่า เพิ่มขึ้นอย่างมาก

“สาขาพืช” ในไตรมาส 2 ปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 9.3 พืชที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่...“ข้าวนาปรัง” เนื่องจากปริมาณน้ำที่มีเพียงพอเกษตรกรจึงขยายการเพาะปลูกในพื้นที่นาปรังเดิมที่เคยปล่อยว่าง...ส่วน “ข้าวโทดเลี้ยงสัตว์” เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยและปริมาณน้ำฝนเหมาะสม...

ประกอบกับราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดีจากความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์...เกษตรกรก็ยิ่งเพิ่มขยายการเพาะปลูก

มาถึง “อ้อยโรงงาน” เนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน โรงงานน้ำตาลมีการประกันราคาซื้อผลผลิตอ้อยสดคุณภาพดี บวกกับภาครัฐมีมาตรการแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรตัดอ้อยสดและมีการรับซื้อใบอ้อยเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า

ทำให้เกษตรกรเอาใจใส่ดูแลผลผลิตมีคุณภาพส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

ถัดมา “ลำไย”...แม้ว่าช่วงนี้จะมีข่าวราคาคงต่ำไม่คุ้มค่าเก็บขาย แต่จากการสำรวจก็มีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นจากต้นลำไยที่ปลูกในปี 2562 ที่เริ่มให้ผลผลิตในช่วงปี 2565 ประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวย...มีปริมาณน้ำเพียงพอในช่วงออกดอกและช่วงติดผล จึงเป็นหนึ่งในพืชที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ส่วน “ทุเรียน” ราชอาณาจักรไทยเนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี รวมถึงการขยายพื้นที่ปลูกใหม่ปี 2560 ของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพารา ลำไย มังคุด เงาะ ลองกอง และพื้นที่ว่างเปล่ามาปลูกทุเรียน ซึ่งเริ่มให้ผลผลิตในปี 2565 เป็นปีแรก...ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นออกมาสู่ตลาดเช่นกัน

ด้านราชนิผลไม้มังคุด เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 มีอากาศหนาวเย็นเอื้ออำนวยต่อการออกดอกและติดผล ประกอบกับในปีที่ผ่านมาต้นมังคุดมีการพักสะสมอาหารทำให้ในปีนี้มีผลผลิตออกดอกติดผลได้มากและมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

สุดท้าย “เงาะ” เนื่องจากสภาพอากาศและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ต้นเงาะได้รับน้ำสมบูรณ์ มีการออกดอกและติดผลได้ดี ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่สร้างรายได้ดีให้กับเกษตรกรชาวสวน

เหล่านี้คือเหตุปัจจัยตามจังหวะเวลา...สะท้อนการผลิตภาคการเกษตรที่มีราคาผลผลิตผันผวนตามปัจจัยต่างๆ ทั้งปริมาณสินค้าในตลาด ความต้องการ และปัจจัยอื่นๆที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

กระนั้นแล้วคาดการณ์ว่า...แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.4-3.4 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยทุกสาขาการผลิตมีแนวโน้มขยายตัว

หลังการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวการขนส่งมีความคล่องตัวมากขึ้นทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ ภาวะฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ และพายุฝนรุนแรงมากขึ้นในช่วงฤดูฝน

จันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สศก. ทิ้งท้ายว่า ความท้าทายสำคัญคือ “ต้นทุนการผลิต” ที่สูงขึ้นจากราคาปัจจัยการผลิตที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งราคาน้ำมัน ปุ๋ยเคมี สารกำจัดศัตรูพืช และอาหารสัตว์

รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ ทำให้หลายประเทศประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ และอาจส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว

“เกษตรกรไทย” จะต้องผ่านไปให้ได้ ทำการเกษตรยุคใหม่ต้องใช้ข้อมูลให้เป็น.



การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ Zoning by Agri-Map เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตในพื้นที่เหมาะสมน้อย (S8) หรือไม่เหมาะสม (N) ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่มีศักยภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าชนิดเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 51 จังหวัด รวมพื้นที่ 98,305 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 8,985 ราย โดยส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนจากข้าวนาปี เป็นการเลี้ยงปลา ปูปลูกหม่อน และเกษตรผสมผสาน ผักสวนครัว สมุนไพร ร่วมกับการปลูกข้าว หรือไม้ผล และไม้ยืนต้น

มีพื้นที่สร้างผลผลิตสินค้าเกษตรได้แล้วร้อยละ 55 เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล หม่อน พืชอายุสั้นหรือพืชผักสวนครัว เช่น กถั่วฝักยาว ตะไคร้ พริก ผักกาดขาว ถั่วฝักยาว มะเขือ เป็นต้น ที่เหลือยังอยู่ในช่วงทยอยเก็บเกี่ยวและยังไม่ได้รับผลผลิตเนื่องจากเป็นการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ต้องใช้เวลามากกว่า 2 ปี



สามารถสร้างผลตอบแทนให้เกษตรกรได้เฉลี่ยไร่ละ 8,744 บาท มีกำไรเฉลี่ยไร่ละ 3,258 บาท มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวนาปีไร่ละ 2,591 บาท

และเมื่อจำแนกผลกำไรตามกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนพบว่า ปลาสามารถเพิ่มกำไรจากเดิมไร่ละ 1,178 บาท หม่อนใหม่ 2,827 บาท เกษตรผสมผสาน 2,932 บาท

ทั้งนี้ หากคิดเป็นภาพรวมโครงการทั้ง 51 จังหวัด (ไม่รวมไม้ผล ไม้ยืนต้น) สามารถทำกำไรรวม 27 ล้านบาท และคาดว่าในปีงบประมาณ 2565 จะสามารถสร้างผลตอบแทนสุทธิได้รวมถึง 49 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินโครงการ ปี 2565 เป้าหมาย 71,735 ไร่ ภาพรวมโครงการที่ผ่านมา เกษตรกรพอใจในระดับมากที่สุด เนื่องจากได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่สามารถกักเก็บน้ำหรือทำเกษตรผสมผสาน ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกิดรายได้เสริม และลดค่าอาหารในครัวเรือนได้

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเกษตรกรบางส่วน ที่ยังไม่ได้รับเปลี่ยนการผลิตเต็มพื้นที่ เนื่องจากมีพื้นที่น้อย รวมทั้งบางรายที่ยังเคยชินกับการปลูกข้าวมานาน และไม่มีทุนในการปรับเปลี่ยนการผลิต.

ส-ล-อ-ท

ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม

เกษตรฯนำผ้าไหมคุณภาพมาให้เลือกชมและซื้อ



สกूपพิเศษ

๑ ทีมข่าวภูมิภาค

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณเจริญนครฮอลล์ ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการหม่อนไหมไทย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณค่า และความ เป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทยด้วยการปลุกกระแสนิยมการใช้ผ้าไหมไทย ซึ่งเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การตลาดยุคใหม่ และส่งเสริมด้านการตลาดให้กับสินค้า



หม่อนไหมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ “เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” นิทรรศการ “ตลาดนำการผลิต ด้านสินค้าหม่อนไหม” นิทรรศการ “จัดแสดงผลงานการออกแบบและตัดเย็บผ้าไหม” กิจกรรมการแสดงผลงานโชว์ผ้าไหม จากผลงานโครงการประกวดออกแบบชุดผ้าไหมไทย โดยเยาวชน นิสิตนักศึกษาครั้งที่ 3 (The 3rd Next Big Silk Designer Contest) และจากคณะทูตานุทูตรวมทั้งกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและสินค้าหม่อน



แบบชุดผ้าไหมไทย โดยเยาวชน นิสิตนักศึกษาครั้งที่ 3 (The 3rd Next Big Silk Designer Contest) และจากคณะทูตานุทูตรวมทั้งกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและสินค้าหม่อน

ไหมคุณภาพจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งคาดหวังว่าจะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ทอผ้าไหมและผู้ประกอบการ

“ผ้าไหมไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และถือเป็น Soft power ที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจและให้คุณค่า เพราะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เราจึงต้องมีการรับประกันคุณภาพ ซึ่งจาก

นโยบายตลาดนำการผลิตถือเป็นการปฏิรูปภาคการเกษตรที่ครอบคลุมเกษตรกรไทยทั่วประเทศกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการจึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการค้าเนื้องานอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างสำหรับการจัดงานในวันนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทั้งคนไทยและต่างชาติได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของผ้าไหมของไทยซึ่งปัจจุบันมีการส่งเสริมทั้งในเรื่องแฟชั่นและการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นมีการพัฒนาเส้นไหมให้มีคุณภาพและมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการใช้ช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วย” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

กษ.ตั้งเป้าฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเล4แสนตัน

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญหรือครัวของโลกนั้น ในเรื่องผลผลิตกุ้งทะเล ที่ผ่านมามาประเทศไทยมีการผลิตเป็นอันดับ 5 ของโลก แต่ด้วยการระบาดของโรคกุ้งตายด่วนในปี 2564 ทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก จากเดิมอยู่ที่ 280,000 ตัน ลดเหลือ 254,000 ตัน ดังนั้น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดนโยบายเร่งด่วนในการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของไทยใน 35 จังหวัด โดยตั้งเป้าปี 2566 ไว้ที่ 400,000 ตัน

น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า สำหรับการอนุญาตให้ผู้ประกอบการห้องเย็นและโรงงานแปรรูปสามารถนำเข้ากุ้งทะเลจากประเทศเอกวาดอร์และอินเดีย กรมประมงยืนยันว่าไม่กระทบกับราคากุ้งในประเทศ เพราะอนุญาตให้เฉพาะช่วงเวลาผลผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการแปรรูป โดยห้องเย็นและโรงงานแปรรูปจะต้อง

รับซื้อผลผลิตกุ้งทะเลจากเกษตรกรโดยประกันราคาซื้อขายขั้นต่ำ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ทั้งนี้มีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.2564 ทำให้ราคากุ้งทะเลเพิ่มขึ้น ส่วนเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยกรมประมงได้ดำเนินการอย่างรัดกุม และมีการประเมินระบบการควบคุมโรคของทั้ง 2 ประเทศ ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อโรคข้ามพรมแดน

“นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลของเกษตรกร และพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรฯได้กำหนดกลไกขับเคลื่อนการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลไทย ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ และคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครอบคลุม 35 จังหวัดที่มีการเลี้ยงกุ้งทะเล และเมื่อเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรมแปรรูป ก็ไม่ต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศอีก” น.ส.รัชดา กล่าว.

ปลัดเกษตรฯร่วมงานประมงน้อมเกล้าฯ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมประมงและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวายฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์ปลาสวยงาม สัตว์น้ำ และพรรณไม้น้ำชนิดต่างๆ ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ส่งออกภายในประเทศ เพื่อยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากล

ในปีนี้จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในธีม : Aquatic of Luck สัตว์น้ำสายมูเตลู

ตามศาสตร์แห่งความเชื่อและศรัทธาโดยนำเสนอนิทรรศการความรู้ด้านการประมงพร้อมจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตด้วยสัตว์น้ำมงคลเสริมดวง ในคอนเซ็ปต์ “สัตว์น้ำ : เสริมบารมี เสริมราศี เสริมโชคดี เสริมพลัง” ซึ่งเป็นความเชื่ออยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน และเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เยี่ยมชมงานภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ 1.การปล่อยสัตว์น้ำเสริมดวง โดยไฮไลท์คือ การปล่อยมังกรกินถิ่น (ปล่อยปลาตะเพ็ด) ลงสู่แหล่งต้นน้ำเขื่อน

รัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี 2.ประกวดปลาสวยงามสายมูเตลู : ปีนี้จะมีการจัดประกวดมากถึง 7 ชนิด 72 ประเภท 3.ถ่ายรูปกับฝูงปลา ซึ่งจัดแสดงในตู้สัตว์น้ำประกอบ display ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมบนเวทีกลาง อาทิ เสวนา “สัตว์น้ำมงคลก้าวไกลไปทั่วโลก” “เราได้อะไรจากการทำให้ชะทะเลกลับมามีคุณค่า” “คนเลี้ยงปลา..ปลาเลี้ยงคน” “ครอบครองหรือก้านสัตว์น้ำอย่างไรโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย” เป็นต้น การโชว์แล่/ชวนชิมปลากระทงยักษ์ ชวนชิมซิลปลานิลพระราชทาน อาหารจากปลาที่บ้านคูเรือ นิงโกสัตว์น้ำนำโชค และตอบปัญหาชิงรางวัล ฯลฯ

เกษตรฯขยายตลาดญี่ปุ่น พัฒนาสินค้าเพิ่มส่งออกแสนล้าน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายสมศักดิ์ วิวิชิตวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงโตเกียว พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมระบบความเย็น (Cold Chain) และรับฟังข้อมูลระบบโลจิสติกส์ ระบบเครือข่ายตลาดค้าส่งค้าปลีก รวมถึงการบริหารจัดการคลังสินค้าในการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยมายังประเทศญี่ปุ่น ที่บริษัท P.K. SIAM เมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคานากาวะ โดยมี นายรุ่งสิทธิ์ สนธิอักษร ผู้จัดการฝ่ายการค้าต้อนรับและพашม พร้อมกับบรรยายสรุป โดยบริษัท P.K.SIAM เป็นบริษัทผู้นำเข้าผักและผลไม้รายใหญ่ในกรุงโตเกียว อาทิ มะม่วง ทุเรียน กัญชหอม ส้มโอ มะพร้าว มังคุด ผักสด น้ำมันงาคันสด รวมถึงสินค้าแปรรูป อาหาร ผลไม้กระป๋อง เป็นต้น จากนั้นนายอลงกรณ์ และคณะ เดินทางไปพบปะหารือกับคณะผู้บริหารของ

บริษัทไนโกนิโดะ ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์รายใหญ่ มีการร่วมทุนกับไทยจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยมากกว่า 25 ปี พร้อมกับเยี่ยมชมระบบขนส่งทางเรือทางอากาศซึ่งมีบริการขนส่งยางพาราและเครื่องจักรกลการเกษตรด้วย นายอลงกรณ์กล่าวว่า ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญอันดับ 2 ของไทย ในระหว่างปี 2562-2564 ไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปญี่ปุ่นประมาณร้อยละ 11.35 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปตลาดโลก มีการส่งออกเฉลี่ยปีละ 144,820 ล้านบาท โดยสินค้าที่สำคัญ ได้แก่ เนื้อไก่ปรุงแต่ง ชิ้นเนื้อไก่แช่แข็ง อาหารสัตว์เลี้ยง ปลาทูน่า ปลาสดปลึก และปลาโบนิโต และยางแผ่นรมควัน ที่ผ่านมา ไทยได้ดูแลการค้าสินค้าเกษตรกับญี่ปุ่นมากกว่า 130,000 ล้านบาท ญี่ปุ่นสามารถผลิตอาหารได้ไม่ถึง 40% ของความต้องการในประเทศ มีนโยบายเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร และ

ด้วยจำนวนประชากรที่มีกว่า 125 ล้านคน มีกำลังซื้อสูง มีสัมพันธ์ที่ดีกับไทยตลอดมา จึงเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีในการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารมายังตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น รวมทั้งการร่วมลงทุนด้านเกษตรอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเกษตรระหว่าง 2 ประเทศ ตลอดจนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทางเรือและทางอากาศ

ที่สำคัญคือการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ประกอบการของไทยและญี่ปุ่นโดยตรง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและกำหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งแนวโน้มความต้องการของตลาดและรสนิยมของผู้บริโภคต่อการเพิ่มไลน์การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ให้สอดคล้องกับตลาดญี่ปุ่นตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต

จัดงานสี่สัรพรรณไม้

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และหน่วยงานภาคี 22 องค์กร จัดกิจกรรมภายในงาน “สี่สัรพรรณไม้ เทิดไต้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 14 “30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้มีพระบารมีเพื่อปวงประชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงส่งในพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีสนองพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่าง ๆ และพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทำให้ประชาชนชาวไทย เกิดการพัฒนาและมีความผาสุก ตลอดจนเยาวชนคนรุ่นหลัง ได้สืบสาน รักษา ต่อยอด และขยายผลให้เจริญเติบโตเกิดผลเป็นรูปธรรม ในระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในโซนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “บ้านเล็กในป่าใหญ่ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง...กาแฟหนองห้า สร้างคน สร้างป่า พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” ชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของ “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา” พร้อมจัดแสดงตัวอย่างการเพิ่มมูลค่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ กาแฟคั่วบ้านหนองห้า เรียนรู้เทคนิคการชิมกาแฟและประเมินคุณภาพกาแฟเบื้องต้น และสูตรกาแฟเย็นบ้านหนองห้า ซ้อปลิ้นคั่ว ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วหนองห้าที่เป็นผลผลิตกาแฟอาราบิก้าพันธุ์คาติมอร์ เชียงใหม่ 80 ที่ได้รับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อ 31 สิงหาคม 2560 นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการอื่น ๆ อีกมากมาย.

ใช้บัญชีวางรากฐาน พัฒนาอาชีพเกษตรกร



นายอำพันธ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตร โดยการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีต่างๆ ทั้งการลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย รวมถึงการใช้กลไกการตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตร โดยสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต การบริหารจัดการร่วมกันและร่วมกันจำหน่าย โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ใกล้เคียงมีการรวมตัวกัน เพื่อร่วมกันผลิตสินค้าเกษตร ร่วมกันบริหารจัดการ รวมถึงร่วมกันจำหน่าย ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เชื่อมโยง

ตลาดได้มากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยบูรณาการขับเคลื่อนการนำระบบบัญชีไปวางรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการภาคการเกษตรได้ รวบรวม รายจ่าย สามารถวางแผนการผลิตและการตลาดให้ตรงตามช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายบุคคลอย่างเข้มแข็ง มุ่งสร้างเกษตรกรที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีในการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจรายสินค้าตามรายอาชีพ ในพื้นที่แปลงใหญ่ได้อย่าง

เป็นรูปธรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สร้างเสริมความรู้การจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร ด้วยการอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พร้อมกำกับแนะนำและติดตามการทำบัญชีของสมาชิกแปลงใหญ่ โดยเน้นให้ทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นและสามารถจัดทำบัญชีเป็นประจำสม่ำเสมอและยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำบัญชีและวิเคราะห์ต้นทุนอาชีพได้อย่างถูกต้อง สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม และมีการปรับเปลี่ยนอาชีพ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้และสร้างเงินออม ด้าน นายเกียรติศักดิ์ ภายหลัง ประธานเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า จากการ



แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้บริษัท โรงงาน ห้างร้านต่าง ๆ ปิดตัวลง ทำให้ลูกหลานที่ทำงานในเมืองกลับมาที่ภูมิลำเนาเพิ่มมากขึ้น เพื่อมาทำอาชีพเกษตรกรสานต่ออาชีพดั้งเดิมของครอบครัว คนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญในเรื่องการทำบัญชีมากกว่าคนรุ่นเก่า นอกจากนี้เรื่องบัญชีแล้ว ยังให้ความสนใจเรื่องการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเรื่องของตลาดอีกด้วย.

กรมชลชลยชุดลอกกำจัดวัชพืชในคลองรับมือช่วงน้ำหลากในพื้นที่บางสะพาน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายเอนก ก้านสว่าง ผอ.สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดตามความก้าวหน้างานชุดลอกคลองบางสะพานและคูคลองในพื้นที่ เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และเตรียมความพร้อมรองรับฤดูน้ำหลาก รวมถึงตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง และการตื่นเงินของแม่น้ำลำคลองที่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะตลิ่งพังทลาย บริเวณพื้นที่คลองกรูด

หมู่ 4 บ้านหนองระวาง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อยู่ริมคลองฯ ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ

ด้านนายเอนก ก้านสว่าง ผอ.สำนักเครื่องจักรกลเปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมชลประทาน อยู่ระหว่างดำเนินการชุดลอกขยายคลองบางสะพาน ระยะสุดท้าย ตั้งแต่ช่วง กม.20-กม.22+600 ซึ่งที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ที่อยู่ริมคลอง ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และในส่วนของคลองกรูด หมู่ 4 ต.ธงชัย ต้องขอขอบคุณนายเลิศยศ แยมพราย นายอำเภอบางสะพาน และพี่น้องชาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน บูรณาการร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมพร้อมรับมือฤดูน้ำหลาก

เกษตรวันนี้..... ● กรมหม่อนไหมของไทย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่
ไหมจัดงาน “ส่งเสริมศักยภาพด้านการ ประชาสัมพันธ์คุณค่าและความเป็น
ตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ผู้ เอกลักษณ์ของผ้าไหมไทย ด้วยการปลูก
ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม” ตั้งแต่ กระแสนิยมการใช้ผ้าไหมไทย ซึ่งเป็น
วันนี้ถึง 10 สิงหาคม 2565 ณ อัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การตลาดยุค
บริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น ใหม่..... ● ส่งเสริมด้านการ
M ศูนย์การค้าไอคอน ตลาดให้กับสินค้าหม่อน
สยาม..... ● เพื่อเป็นการ ไหม สร้างรายได้ให้กับ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม เกษตรกรกลุ่มผู้ทอผ้าไหม
ราชินีมาก พระบรมราชชนนี และผู้ประกอบการ ภายใน
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหาก งานมีกิจกรรมการจัดแสดง
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 นิทรรศการ รวมทั้ง จำหน่าย
พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่พระองค์ หม่อนไหมคุณภาพ ●
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการ นายกะหล่ำปลี



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: จันทร์ 8 สิงหาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15075

หน้า: 6(ซ้าย)

Col.Inch: 10.98

Ad Value: 13,725

PRValue (x3): 41,175

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ซีพอร์โลกธุรกิจ: ธ.ก.ส.ชวนซื้อผลไม้เหนือ

ซีพอร์ โลกธุรกิจ



สมเกียรติ กิมาวหา

ธ.ก.ส.ชวนซื้อผลไม้เหนือ

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)กล่าวว่า ธ.ก.ส.ชวนซื้อผลไม้คุณภาพจากภาคเหนือจัดส่งถึงหน้าบ้านเช่นส้มโอจากอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พันธุ์ทองดี กล่องละ 10 กก. ราคา 300 บาท และพันธุ์ขาวใหญ่ กล่องละ 10 กก. ราคา 400 บาท ลำไยพรีเมียมจากกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ต.ป่าไหนด อ.พริ้ว จ.เชียงใหม่ ตะกร้าละ 3 กก. ราคา 250 บาท ลำไยคุณภาพจากกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ต.ป่าไหนด อ.พริ้ว กลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ต.ชมภู และกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ตะกร้าละ 5 กก. ราคา 280 บาท สั่งซื้อผ่านเพจ Facebook:Page สำนักงานเกษตร จ.เชียงใหม่ และแอปพลิเคชัน Line: @018drpli ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายนนี้ส่งฟรีถึงบ้าน

ชูแปลงใหญ่ฝั่งวังธง เน้นคุณภาพแปรรูปเพิ่มมูลค่า

นายจำนงค์ กาศเจริญ กรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ฝั่ง ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่ กล่าวว่า สำหรับความเป็นมาของแปลงใหญ่ฝั่ง ต.วังธง ก่อนหน้านี้ มีการรวมตัวกันภายใต้รูปแบบสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้ง จ.แพร่ อยู่แล้ว ต่อมาปี 2560 ได้มีโครงการแปลงใหญ่ ทางจังหวัดและกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเสริมให้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ฝั่งตั้งแต่นั้นมา โดยมีสมาชิก 50 ราย ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ความรู้แล้วเรื่องการเลี้ยงผึ้ง ส่งเสริมในด้านของบรรจุภัณฑ์ คุรุภัณฑ์ต่างๆ จนถึงงบประมาณ และโครงการที่ได้รับการสนับสนุน คือโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ทางกลุ่มได้สร้างโรงงานที่มีเครื่องอบระเหยน้ำผึ้ง ทำให้ง่ายต่อการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม

ด้าน นายชนพงษ์ สำเภาลอย

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า แปลงใหญ่ฝั่งแห่งนี้เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทำงานกับศูนย์มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีก็ มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ เมื่อเกษตรกรเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ศูนย์จะมีการเตรียมความพร้อมในการกำหนดทิศทางแปลงใหญ่ เพื่อให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการเลี้ยงผึ้ง ทางศูนย์ฯ ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมามอบองค์ความรู้ให้นำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม ให้มีการเลี้ยงที่ดีขึ้น ลดต้นทุนในเรื่องของแรงงาน ประกอบกับเรื่องของอาหารปลอดภัย ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการสนับสนุนสายพันธุ์ ทางศูนย์ฯ ได้ผลิตคัดเลือกนำสายพันธุ์ดีสนับสนุนให้เกษตรกรส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีนางพญาสายพันธุ์ดีที่เชิงชันด้านทานโรค เก็บน้ำหวานเก่งไว้ใช้ในอนาคตซึ่งก็คิดว่าจะมีการพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป